

ประจำวันที่ 19-25 ตุลาคม 2559

รัฐพากลุ่มผู้นำเข้าข้าวเยือนไทยคาดปี 59 ส่งออกข้าวไปฮ่องกงเจียด 2 แสนตัน

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง เตรียมนำคณะผู้แทนการค้าข้าวฮ่องกงรายสำคัญจำนวน 37 ราย มาเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 13-16 พ.ย.นี้ เพื่อสั่งซื้อข้าวในต้นฤดูการเก็บเกี่ยวที่จะถึงนี้

สำหรับผู้นำเข้าข้าวรายสำคัญที่เดินทางมาในครั้งนี้มีสัดส่วนการนำเข้ารวมกันมากกว่าร้อยละ 80 อาทิ บริษัท โกลเด้น รีซอร์ซ ดีเวลอปเม้นท์ (Golden Resources Development Int'l Ltd.) บริษัท ดา ชอง ฮอง โฮลดิ้ง (Dah Chong Hong Holding Ltd.) และบริษัท กุย ฟัท หยุน (Kui Fat Yuen)

นางมาลี กล่าวว่า ฮ่องกงนอกจากนำเข้าข้าวหอมมะลิไทยและข้าวเหนียวเป็นหลักแล้ว ปัจจุบันยังให้ความสนใจนำเข้าข้าวไทยชนิดอื่นๆ เพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวกล้อง ข้าวสุขภาพ และข้าวออร์แกนิก เพื่อรองรับแนวโน้มการบริโภคข้าวของคนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ ดังนั้น คณะผู้แทนการค้าข้าวจากฮ่องกงเดินทางมาในครั้งนี้ นอกจากเพื่อจับคู่ธุรกิจการค้าและเยี่ยมชมศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวหอมมะลิแล้ว จะมีการลงนามความตกลง MOU กับคู่ค้ารายใหม่ และ MOU สำหรับการซื้อขายสินค้ารายการใหม่ รวมจำนวน 4 ฉบับ อาทิ การลงนามความตกลงสั่งซื้อข้าวกาบา (GABA Rice) และข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นต้น

"การจับคู่ทางธุรกิจเหล่านี้เป็นผลจากการดำเนินการตามนโยบายเชิงรุกของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในการขยายตลาดสินค้าใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าต่างๆ รวมทั้งงานแสดงสินค้าอาหาร (THAIFEX-World of food ASIA) ครั้งที่ผ่านมามีด้วย"นางมาลี กล่าว

ช่วง 8 เดือนแรก (ม.ค.-ส.ค.) ของปีนี้ ไทยยังเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ไปยังฮ่องกง ด้วยสัดส่วนเชิงปริมาณของข้าวไทยในตลาดฮ่องกงที่เพิ่มขึ้นเป็น 59.7% หรือจำนวน 132,000 ตัน คาดว่าในปี 59 ไทยจะสามารถขยายตลาดข้าวส่งออกมายังฮ่องกงได้จำนวน 195,000 ตัน หรือเพิ่มขึ้นจากปี 58 ได้ 8% ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งแสดงว่าข้าวจากไทยจะครองส่วนแบ่งตลาดนำเข้าข้าวของฮ่องกงเชิงปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 60% และ 65% ตามลำดับ

สำหรับการเจรจาการค้าระหว่างผู้ซื้อผู้นำเข้ากับผู้ประกอบการไทยในครั้งนี้ มีสินค้าเป้าหมาย 2 กลุ่มสินค้า ประกอบด้วย ข้าวและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ในส่วนของผู้นำเข้าข้าวจากประเทศอื่นๆ ที่ตอบรับจะเดินทางมาร่วมกิจกรรมในประเทศไทย ได้แก่ จีน อิหร่าน อินเดีย สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และผู้นำเข้ามันสำปะหลังที่ตอบรับ ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ อินเดีย บังคลาเทศ และมาเลเซีย เป็นต้น รวมแล้วกว่า 200 ราย จาก 20 ประเทศทั่วโลก

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ดีเดย์ 1 พ.ย.เดินทางโครงการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก"พาณิชย์-ธ.ก.ส."ดันราคาข้าวทะลุ

1.1 หมิ่น

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ถึงแนวทางการดำเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปี 2559/56 ว่า กรมได้ประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด เตรียมจัดตลาดนัดข้าวเปลือกตามแผนที่วางไว้ในพื้นที่ 52 จังหวัดรวม 125 ครั้ง พร้อมกันนี้รัฐบาลยังมีมาตรการชดเชยดอกเบี้ยให้กับโรงสี โดยปรับเพิ่มอัตราชดเชยดอกเบี้ยจาก 3% เป็น 4% ส่งผลให้โรงสีสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 300-350 โรงจากปี 2558/59 ซึ่งมีประมาณ 300 โรง โดยทั้ง 2 โครงการจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ มีเป้าหมายดูดซับปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกได้ประมาณ 8 ล้านตัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ยังได้มีโครงการชะลอการขายข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียว โดยให้ฝากเก็บไว้ในยุ้งฉางเกษตรกร (จำนำยุ้งฉาง) ตั้งเป้าไว้ที่ 2 ล้านตัน และยังขยายขอบเขตไปยังกลุ่มวิสาหกิจเกษตรกร-กลุ่มสหกรณ์ ให้รับซื้อข้าวกับสมาชิกเพื่อเก็บสต็อกเพิ่มอีกประมาณ 2.5 ล้านตัน

"หากดำเนินมาตรการร่วมกันทุกหน่วยงาน จะสามารถดูดซับปริมาณข้าวเปลือกออกจากตลาดได้ประมาณ 12.5 ล้านตัน" นางนันทวัลย์กล่าว

สำหรับ ราคาซื้อขายข้าวในโครงการของแต่ละพื้นที่ "ได้กำหนดให้เป็นไปตามราคาตลาด" โดยจัดให้โรงสีเข้าร่วมโครงการแห่งละหลาย ๆ โรง เพื่อแย่งกันซื้อข้าว ทำให้มีราคาซื้อสูงกว่าราคาตลาดปกติประมาณตันละ 100-800 บาท ส่วนการจำนำยุ้งฉางจะได้รับค่าฝากเก็บเพิ่มอีกตันละ 1,500 บาท

"มาตรการต่าง ๆ จะช่วยให้ชาวนามีรายได้จากการขายข้าวเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท/ตัน ยกตัวอย่างชาวนาขายข้าวขาว 5% ได้ราคา 7,000-8,000 บาท/ตัน บวกกับมาตรการที่รัฐบาลช่วยเหลือ รวมกันแล้วชาวนาจะมีรายได้ค่าข้าวเปลือกเจ้าเพิ่มเป็น 10,000-11,000 บาท"

ส่วน การเร่งระบายข้าวเปลือกที่ตกค้างในยุ้งฉางจากโครงการสินเชื่อชะลอการเก็บเกี่ยว (จำนำยุ้งฉาง) ปี 2558/2559 ปริมาณ 200,000-300,000 ตันนั้น ขณะนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เริ่มระบายข้าวไปแล้ว โดยยอมการขาดทุนประมาณตันละ 3,000 บาท คงเหลือข้าวที่รอการระบายอยู่ประมาณ 100,000 ตัน คาดว่าจะระบายหมดภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้

ล่าสุด นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้หารือกับ ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย โดยสมาคมจะสนับสนุนให้สมาชิกเข้าไปช่วยรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรผ่านโรงสีที่เป็นเครือข่ายปริมาณรวม 200,000 ตันในราคาตลาดเพื่อยกระดับราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2559/60 โดยสมาคมจะช่วยเหลือค่าฝากเก็บและชดเชยดอกเบี้ยให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ ในวงเงินประมาณ 60 ล้านบาท ทั้งนี้โครงการจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน-15 ธันวาคม 2559

"จากการดำเนินมาตรการของภาครัฐ ทั้งการชะลอซื้อเก็บไว้ในยุ้งฉางตันละ 11,700 บาท และการช่วยเหลือค่าปัจจัยการผลิต ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นตันละ 3,700 บาท รวมไปถึงทูตพาณิชย์นำผู้ซื้อจากต่างประเทศเข้าร่วมจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ และการแก้ไขปัญหาการส่งออกข้าวไปตลาดอิหร่าน คาดว่าจะมีคำสั่งซื้อข้าวใหม่เข้ามาในเร็ว ๆ นี้" ร.ต.ท.เจริญกล่าว

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ผู้ส่งออกเตรียมรับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิ 2 แสนตัน เพื่อช่วยพยุงราคาข้าว

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการพาณิชย์ กล่าวภายหลังหารือกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยถึงแนวทางการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปี 59/60 ที่กำลังทยอยออกสู่ตลาดขณะนี้ว่า สมาคมฯ จะสนับสนุนให้สมาชิกช่วยรับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิจากเกษตรกรในราคาตลาดปริมาณรวม 200,000 ตัน โดยเฉพาะในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก เพื่อดูดซับผลผลิตส่วนเกินออกจากตลาด และผลักดันให้ราคาสูงขึ้น โดยมาตรการนี้เป็นส่วนเสริมจากมาตรการของรัฐที่ได้ออกมาแล้ว ทั้งการรับจำนำข้าวเปลือกหอมมะลิที่ยุ้งวางของเกษตรกรที่ดำเนินการโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ต้นละ 11,700 บาท และโครงการลดต้นทุนด้วยการลดราคาปัจจัยการผลิต ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นต้นละ 3,700 บาท

นอกจากนี้ วันที่ 13-15 พ.ย.นี้ กระทรวงพาณิชย์ได้เชิญผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่จากหลายประเทศทั่วโลก เช่น ฮองกง จีน สหรัฐฯ เป็นต้น เดินทางมาไทยเพื่อเจรจาจับคู่ทางธุรกิจกับผู้ผลิตและผู้ส่งออกข้าว รวมถึงผลิตภัณฑ์จากข้าวของไทย คาดว่า น่าจะมีคำสั่งซื้อที่จำนวนมาก ประกอบกับขณะนี้อิหร่านได้ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบโรงงานผู้ส่งออกข้าวของไทย และผ่านการตรวจสอบแล้ว 1 ราย และกำลังจะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบโรงงานผู้ส่งออกรายอื่นในเร็วๆ นี้ หากผ่านการตรวจสอบทั้งหมด เชื่อว่า อิหร่านจะกลับมานำเข้าข้าวจากไทยไม่ต่ำกว่า 700,000-800,000 ตันเท่ากับปริมาณที่เคยนำเข้าในอดีต

"มั่นใจว่ามาตรการเหล่านี้จะช่วยทำให้ราคาข้าวเปลือกที่กำลังจะออกสู่ตลาด โดยเฉพาะข้าวเปลือกหอมมะลีสูงขึ้นได้ โดยราคาข้าวเปลือกหอมมะลียากให้ราคาไม่ต่ำกว่าปีก่อนที่ต้นละ 12,000 บาท" นางอภิรดี กล่าว

ด้าน ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า การส่งเสริมให้สมาชิกซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิมาเก็บไว้ก่อนนั้น สมาคมฯ จะช่วยเหลือค่าฝากเก็บและชดเชยดอกเบี้ยให้สมาชิก ขณะนี้ได้เตรียมวงเงินไว้แล้ว 60 ล้านบาท โดยจะเริ่มรับซื้อตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.-15 ธ.ค.59 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พาณิชย์กล่อมเอกชนช่วยซื้อข้าวนาปีอีก 2 แสนตัน

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการหารือกับ ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และคณะ ถึงแนวทางในการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ปี 2559/2560 ทางสมาคมฯ จะสนับสนุนให้สมาชิกเข้าไปช่วยรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรผ่านโรงสีที่เป็นเครือข่าย ปริมาณรวม 200,000 ตัน ในราคาตลาด เพื่อยกระดับราคาข้าวเปลือก ปีการผลิต 2559/2560

จากก่อนหน้านี้อันที่ภาครัฐได้ดำเนินมาตรการทั้งให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินโครงการชะลอซื้อเก็บไว้ในยุ้งวางจากเกษตรกร ในราคาต้นละ 11,700 บาท และโครงการการช่วยเหลือลดต้นทุน โดยลดราคาปัจจัยการผลิต ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นต้นละ 3,700 บาท

รวมถึงการส่งเสริมการตลาด ซึ่งทางกระทรวงได้มอบหมายให้ทูตพาณิชย์นำผู้ซื้อจากต่างประเทศเข้าร่วมงานจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 13-15 พฤศจิกายนนี้ รวมถึงการแก้ไขปัญหาการส่งออกข้าวในตลาดอิหร่าน ซึ่งคาดว่าจะมีคำสั่งซื้อใหม่ในเร็วๆ นี้ โดยจะเป็นการสั่งซื้อรูปแบบเอกชน ไม่ใช่รัฐบาลต่อรัฐบาลแบบในอดีต นอกจากนี้ ทางศูนย์นวัตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พัฒนาอุปกรณ์ผ้าใบที่ใช้สำหรับตากข้าวลดความชื้นได้สำเร็จ ซึ่งเตรียมจะกระจายให้กับเกษตรกรนำใช้ตากข้าวเพื่อลดความชื้น ทำให้ราคาข้าวสูงขึ้น

ร.ต.ท.เจริญ กล่าวว่า สมาคมฯ จะช่วยเหลือค่าฝากเก็บ และชดเชยดอกเบี้ยให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ ด้วยวงเงินประมาณ 60 ล้านบาท ทั้งนี้โครงการจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน -15 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก

สำหรับแนวโน้มการส่งออกข้าวหอมมะลิทั้งปี 2559 จะมีปริมาณ 2 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ซึ่งมีปริมาณ 1.7-1.8 ล้านตัน เนื่องจากช่วง 3 เดือนสุดท้าย คาดว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปกติส่งออกได้เดือนละ 2 แสนตัน จะเพิ่มเป็น 2.5 แสนตัน จากความต้องการในตลาดสำคัญ เช่น จีน ฮองกง สิงคโปร์ สหรัฐฯ เพื่อจะนำไปใช้ในช่วงเทศกาลปีใหม่และตรุษจีนซึ่งปีหน้าจะเร็วกว่าปกติ ทำให้ต้องสั่งซื้อข้าวให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 10 ธันวาคมนี้

ประกอบกับสถานการณ์ราคาส่งออกข้าวหอมมะลิไทยยังปรับตัวลดลงเหลือตันละ 600 เหรียญสหรัฐฯ จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ราคาตันละ 700 เหรียญสหรัฐฯ เพราะปริมาณผลผลิตข้าวที่ออกมาจำนวนมาก ความชื้นสูง แต่ก็นับเป็นระดับราคาที่ใกล้เคียงกับราคาของประเทศคู่แข่งอย่างกัมพูชา และเวียดนามทำให้แข่งขันส่งออกได้ง่ายขึ้น

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

พาณิชย์ ยันราคาข้าวเปลือกในตลาดไม่ตกต่ำ เผยจีน-ฟิลิปปินส์ซื้อข้าว GtoG ช่วยหนุน

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ชี้แจงหลังมีข่าวว่าราคาข้าวเปลือกของไทยตกต่ำลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้หลายฝ่ายมีความกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อตลาดข้าวและการส่งออกข้าวของไทยโดยรวมนั้นว่า สถานการณ์ข้าวของประเทศผู้ผลิตและส่งออกข้าวสำคัญ อาทิ อินเดีย เวียดนาม และปากีสถาน รวมทั้งไทยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ ผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงที่มีพายุฝนทำให้ราคาข้าวปรับตัวลดลงแต่ยังอยู่ในระดับที่ทรงตัว

โดยข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย ระบุว่า ผลผลิตข้าวไทยในฤดูนาปีนี้ยังไม่ได้ออกสู่ตลาดพร้อมกัน จึงเป็นโอกาสดีที่รัฐบาลไทยมีคำสั่งซื้อจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนและฟิลิปปินส์มารองรับในช่วงเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2559 กว่า 2 แสนตัน จึงช่วยให้ราคาข้าวเปลือกยังทรงตัว มิได้ตกลงดังที่เป็นข่าว

"เดิมคาดว่าผลผลิตข้าวไทยจะลดลงจากภัยแล้ง ตอนนี้นำปริมาณกลับเพิ่มขึ้นเพราะมีฝน แต่ปริมาณไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมากมายจนผลผลิตล้นตลาด และที่สำคัญผลผลิตค่อย ๆ หายยออกมา ไม่ได้ออกมาทีเดียวหมด จึงไม่ได้ส่งผลให้ราคาตกต่ำอย่างที่มีความพยายามทำให้เกิดขึ้น จึงไม่ยากให้ตกใจกับกรรมโนเกินเลย อยากให้อោความจริงมาพูดกันมากกว่า"นางดวงพร กล่าว

ในส่วนขอแผนการตลาดข้าวไทย กรมการค้าต่างประเทศอยู่ระหว่างเร่งรัดการส่งมอบข้าวให้ฟิลิปปินส์ (NFA) ตามสัญญาที่ประมูลได้ก่อนหน้านี้ปริมาณ 1 แสนตัน และจีน (COFCO) ภายใต้สัญญา G to G งวดแรก 1 แสนตัน ล่าสุด เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ที่ผ่านมา COFCO ได้แจ้งรายชื่อเรือมารับมอบข้าวปริมาณ 1 แสนตัน ที่ตกลงขายไว้ในราคา 394 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน (50 กิโลกรัม) และ 399 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน (25 กิโลกรัม) ซึ่งเป็นราคาที่ดีที่จะช่วยกระตุ้นให้ราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรจะได้รับปรับตัวสูงขึ้น

และในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ จะนำคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนเดินทางเยือนประเทศคู่ค้าหลัก คือ มาเลเซียและอินโดนีเซีย เพื่อกระชับความสัมพันธ์และเจรจากับผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ของทั้งสองประเทศซึ่งเป็นตลาดข้าวขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพของไทยที่มีความต้องการนำเข้าข้าวในปริมาณมากมาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ คาดว่า NFA ของฟิลิปปินส์เตรียมจะเปิดประมูลข้าวเพิ่มอีก 250,000 ตัน ในเร็วๆ นี้ ซึ่งไทยจะเข้าร่วมการประมูลอย่างแน่นอน และหากชนะการประมูลก็จะมีคำสั่งซื้อล่วงหน้าอีกปริมาณมาก เป็นผลดีต่อข้าวที่กำลังออกสู่ตลาดและจะเป็นแรงกระตุ้นการซื้อขายข้าวในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 59

นางดวงพร กล่าวว่า กรมการค้าต่างประเทศ จะเดินทางจับคู่เคลื่อนแผนตลาดเชิงรุกต่อไปเพื่อผลักดันการส่งออกข้าวไทยในช่วงต้นฤดู โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว และนวัตกรรมข้าว ทั้งการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ในประเทศต่างๆ อาทิ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฮองกง จีน ฟิลิปปินส์ และอยู่ระหว่างการเชิญผู้แทนจากประเทศอิรักและอิหร่านเดินทางเยือนไทยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กลับมานำเข้าข้าวจากไทยอีกครั้ง หลังจากที่ไทยสูญเสียสองตลาดนี้ไปในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา

นอกจากนี้ กรมการค้าต่างประเทศมีกำหนดจะจัดงาน Thailand Rice Convention 2017 ระหว่างวันที่ 28-30 พ.ค.60 ซึ่งจะมีผู้ค้าข้าวจากประเทศลูกค้าหลักทั่วโลกมาร่วมงาน ภายใต้แนวคิดการส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวไทย โดยภายในงานประกอบด้วยการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ การจัดนิทรรศการให้ความรู้และส่งเสริมประชาสัมพันธ์ข้าวไทย รวมทั้งการเจรจาซื้อขายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนด้วย

"รัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งดำเนินการในทุกด้านเพื่อผลักดันให้ข้าวไทยมีโอกาสทางการตลาดในทุกรูปแบบจึงขอให้ผู้ประกอบการถ่ายทอดข้อมูลที่เป็นจริงสู่ตลาด เพื่อประโยชน์ต่อเกษตรกรและสถานการณ์ข้าวไทยโดยรวมด้วยอีกทางหนึ่ง"นางดวงพร กล่าว

นางดวงพร กล่าวต่อถึงการเปิดประมูลข้าวในสต็อกรัฐบาลว่า จะยังไม่เปิดประมูลในช่วงนี้ เนื่องจากผลผลิตข้าวฤดูกาลใหม่กำลังออกสู่ตลาด โดยล่าสุดมีข้าวคงเหลืออยู่ในสต็อก 8.4 ล้านตัน ซึ่งในจำนวนนี้ 50% เป็นข้าวที่สามารถนำมาประมูลเป็นการทั่วไปได้ ส่วนอีก 50% จะประมูลเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ทั้งที่บริโภคได้และบริโภคไม่ได้

สำหรับการส่งออกข้าวของไทยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-18 ต.ค.59 อยู่ที่ 7.9 ล้านตัน ลดลง 8.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นมูลค่ารวม 126,000 ล้านบาท ลดลง 8.4% โดยราคาข้าวขาว 5% ของไทยตันละ 372 เหรียญสหรัฐฯ ลดลง 6% ขณะที่ราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนามตันละ 348 เหรียญสหรัฐฯ อินเดียนตันละ 350 เหรียญสหรัฐฯ

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

เอกชนไว้อ.ต.ก.เคลียร์ปมร้อน ประมูลข้าว 5% ได้ปลายข้าวแทน

แหล่งข่าวจากวงการข้าวกล่าวว่า มีผู้ประกอบการส่งออกข้าวที่ชนะการประมูลข้าวสารในสต็อกรัฐบาลเป็นข้าวขาว 5% จากโครงการรับจำนำข้าวปี 2556/2557 ปริมาณ 220,000 ตัน ในส่วนของคลังสุโขทัย จ.ชัยนาท ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร(อ.ต.ก.) ได้เข้าไปรับมอบข้าวตามสัญญาที่ชนะประมูล แต่พบว่าชนิดข้าวที่บรรจุอยู่ในคลังดังกล่าวไม่ตรงกับเสนอประมูลซื้อ ทั้งชนิดและปีการรับจำนำ เพราะประมูลซื้อข้าวขาว 5% พบเป็นข้าวหัก และปลายข้าว อีกทั้งบรรจุอยู่ในกระสอบที่ระบุว่า เป็นข้าวในปีการรับจำนำโครงการปี 2554/2555

"ผู้ชนะการประมูลซื้อข้าวรัฐบาลตันละ 10,900 บาท แต่ชนิดข้าวที่พบน่าจะเป็นคนละชนิด คนละปีที่จำนำ คาดว่าจะเป็นข้าวเสื่อมที่มีราคาประมาณตันละ 5,000-6,000 บาทเท่านั้น ดังนั้นเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ชนะประมูลจึงได้แจ้งไปยังเจ้าของคลังให้เข้ามารับซื้อข้าวไปในราคาที่ประมูลตันละ 10,900บาท เพื่อหักล้างให้จบไป

เพราะหากพิจารณาตามหลักเกณฑ์การรับจำนำข้าวปีการผลิต 2556/2557 ได้เปลี่ยนระบบให้เป็นเช่าฝากและ
เจ้าของคลังจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายของข้าว แต่เมื่อผ่านระยะเวลาการรับมอบแล้วก็ยังไม่มาขอ และขอ
ขยายเวลารับมอบให้อีก 2 เดือน ทางเจ้าของคลังก็ยังไม่มาขอย้ายอีก"

ล่าสุดผู้ชนะการประมูลได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยัง อ.ต.ก. เพื่อให้เชิญเจ้าของคลังและบริษัทเซอร์เวย์
ผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวมาประชุมหาทางออกร่วมกัน โดยคาดว่าจะมีการเรียกประชุมภายในสัปดาห์นี้

"ภาคเอกชนผู้ชนะการประมูลกังวลมาก เพราะประเด็นนี้ทาง อ.ต.ก. ระบุในเบื้องต้นว่า หลักเกณฑ์การ
ประมูลเปิดขายตามสภาพหมายถึงผู้ซื้อจะต้องยอมรับสภาพสินค้าในคลัง ซึ่งทางผู้ซื้อเข้าใจว่าซื้อข้าว 5% ก็ต้องได้
ข้าว 5% สภาพเก่าหรือไม่ดีอย่างไรก็ต้องรับ แต่ไม่ใช่ว่าเป็นข้าวคนละชนิด เป็นสินค้าคนละอย่าง สมมุติหากไปรับ
มอบแล้วพบว่าใต้กองเป็นอริฐ ทราย เท่ากับผู้ซื้อต้องรับตามสภาพถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง หากเจ้าของคลังไม่แสดง
ความรับผิดชอบ ทางผู้ชนะประมูลจะต้องร้องเรียนไปยังสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เข้ามาดำเนินการตรวจสอบ
เหมือนกับกรณีของบริษัทซิงตี้ก เพราะการส่งมอบข้าวที่รับจำนำเข้าคลังสามารถสอบย้อนหลังไปยังบัญชีได้อยู่แล้ว
ว่า โรงสีใดส่งข้าวเข้าคลังใด และมีบริษัทเซอร์เวย์รายใดเป็นผู้ตรวจสอบ"

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

=====

เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นในรอบ 7 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากมีความต้องการ
ข้าวจากประเทศจีนที่มีการซื้อเพื่อส่งออกไปทางแนวชายแดน ขณะที่ผลผลิตข้าวในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงได้รับความ
เสียหายจากภาวะฝนที่ตกหนัก ทั้งนี้ราคาข้าวขาว 5% ปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ 350-355 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี
เพิ่มขึ้นจากระดับ 345-350 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

ที่มา Oryza.com

กัมพูชา

ทางการกัมพูชา คาดการณ์ว่าในช่วงสัปดาห์นี้จะเกิดฝนตกหนัก ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อพื้นที่
เพาะปลูกข้าวเป็นบริเวณกว้าง

หนังสือพิมพ์ไซนาเดลี รายงานว่าเงินและกัมพูชาได้ทำสัญญาความร่วมมือ 2 ประเทศ จำนวน 31 เรื่อง ทั้ง
เงินกู้ ผลิตไฟฟ้า ก่อสร้างและการค้า โดยเงินตกลงซื้อข้าวจำนวน 200,000 ตัน เพื่อช่วยชวานากัมพูชา

รายงานข่าวระบุว่าประธานาธิบดีจิ้นนายสี จิ้นผิง และนายกรัฐมนตรีกัมพูชา นายฮุน เซ็น ได้ร่วมเป็นสักขี
พยานในการลงนามสัญญาความร่วมมือของหน่วยงานรัฐ 2 ประเทศจำนวน 31 ฉบับ ระหว่างการเยือนกัมพูชาอย่าง
เป็นทางการของประธานาธิบดีสี เมื่อเร็วๆ นี้โดยฝ่ายจีนเสนอซื้อข้าว 200,000 ตันจากกัมพูชา เป็นการช่วยเหลือ
เพิ่มเติม

นอกจากสัญญาความร่วมมือที่ครอบคลุมในทุกด้านและซื้อขายข้าวแล้ว รัฐบาลทั้ง 2 ฝ่ายได้ตกลงร่วมมือ
กันในโครงการแถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นความริเริ่มของ
ประธานาธิบดีสี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557 โดยเป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ทางการกัมพูชาใกล้ที่จะลงนามบันทึกความเข้าใจ (memorandum of understanding; MoU) กับทางการอินโดนีเซีย เพื่อจัดส่งข้าวให้อินโดนีเซียปีละ 1 ล้านตัน ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อปี 2012 กัมพูชาได้ลงนามบันทึกความเข้าใจในการส่งออกข้าวไปยังอินโดนีเซียปีละ 100,000 ตัน

ที่มา *Oryza.com*

เมียนมาร์

กรมศุลกากรเมียนมาร์ (Myanmar's Customs Department) รายงานว่า ในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2016/17 เมียนมาร์ส่งออกข้าวไปประเทศจีนประมาณ 335,366 ตัน มูลค่า 123.093 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยในจำนวนนี้เป็น การส่งผ่านทางแนวชายแดนจำนวน 316,033 ตัน มูลค่า 115.929 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ทั้งนี้ เมียนมาร์มีด่านชายแดนที่ติดกับประเทศจีน 4 แห่ง คือ ด่าน Muse ในรัฐ Shan, ด่าน Lwejel ในรัฐ Kachin, ด่าน Chin Shwehaw ในรัฐ Shan และด่าน Kanpate Tee ในรัฐ Kachin โดยที่ด่าน Muse ในรัฐ Shan ถือเป็นด่านที่ใหญ่ที่สุดและมีปริมาณการค้ามากที่สุด

ในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2016/17 เมียนมาร์ส่งออกข้าวทั้งหมดประมาณ 401,367 ตัน มูลค่า 145.158 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ที่มา *Oryza.com*

ฟิลิปปินส์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์ (The Philippines Agriculture Secretary) ได้ปฏิเสธถึงความจำเป็นในการนำเข้าข้าวเป็นการเร่งด่วนหลังจากที่พื้นที่เพาะปลูกข้าวบางส่วนทางภาคเหนือของประเทศได้รับความเสียหายจากพายุไต้ฝุ่น Haima เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ทางการฟิลิปปินส์คาดว่า พื้นที่เพาะปลูกข้าวทางภาคเหนือของประเทศได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างจากการพัดผ่านของพายุไต้ฝุ่นสองลูกคือ Sarika และ Haima เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยพายุไต้ฝุ่น Sarika (Karen) สร้างความเสียหายต่อผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 205,870 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 2.8 พันล้านเปโซ

ที่มา *Oryza.com*

อินโดนีเซีย

ทางการอินโดนีเซีย รายงานว่า สต็อกข้าวในปัจจุบันมีเพียงพอสำหรับการบริโภคไปจนถึงเดือนพฤษภาคม ปี 2017 ดังนั้นจึงยังไม่มี ความจำเป็นที่จะนำเข้าข้าวในช่วงนี้

ที่มา *Oryza.com*

ฮ่องกง

หน่วยงาน Trade and Industry Department ของฮ่องกง รายงานว่า ในเดือนมกราคม-กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากแหล่งนำเข้าต่างๆรวมประมาณ 238,400 ตัน เพิ่มขึ้น 1.4% เมื่อเทียบกับปริมาณ 235,000 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 141,100 ตัน เพิ่มขึ้น 5.1% เมื่อเทียบกับ 134,200 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ประกอบด้วยข้าวขาว 5,500 ตัน ข้าวหอม 125,400 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 10,200 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 59.2% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (เพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่ง

ตลาดในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 57.1%) รองลงมาคือเวียดนามประมาณ 69,100 ตัน ลดลง 5.3% เมื่อเทียบกับ 73,200 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (ประกอบด้วยข้าวหอม 61,200 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆ รวม 7,900 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 29.0%) จีนประมาณ 14,700 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 6.2%) ออสเตรเลียประมาณ 6,400 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.6%) กัมพูชาประมาณ 1,600 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 0.7%) และประเทศอื่นๆ รวม 4,300 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.8%)

สำหรับการส่งออก (Re-export) ไปยังประเทศอื่นนั้น ในเดือนมกราคม-กันยายน 2559 มีปริมาณ 11,841 ตัน โดยส่งไปยังมาเก๊าจำนวน 9,395 ตัน จีนจำนวน 741 ตัน สหรัฐฯจำนวน 564 ตัน เป็นต้น ส่วนการเก็บข้าวในสต็อก (Closing stock (excluding reserve stock)) อ่องกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ เดือนกันยายน 2559 ทั้งหมดรวม 13,200 ตัน และมีสต็อกสำรอง (Reserve stock) อีกจำนวน 14,000 ตัน

ทั้งนี้ ในปี 2558 ที่ผ่านมานี้ อ่องกงนำเข้าข้าวจากแหล่งนำเข้าต่างๆรวมประมาณ 314,800 ตัน ลดลง 1.56 % เมื่อเทียบกับปริมาณ 319,800 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 174,600 ตัน เพิ่มขึ้น 13.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ประกอบด้วยข้าวขาว 11,300 ตัน ข้าวหอม 149,800 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 13,500 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 55.5% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (เพิ่มขึ้น 15.1% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 48.2%) รองลงมาคือเวียดนามประมาณ 101,400 ตัน ลดลง 19.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (ประกอบด้วยข้าวหอม 91,600 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆ รวม 9,800 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 32.2%) จีนประมาณ 20,500 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 6.5%) ออสเตรเลียประมาณ 8,000 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.5%) กัมพูชาประมาณ 3,900 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.2%) เป็นต้น

ที่มา สคร. ณ เมืองฮ่องกง และ Trade and Industry Department

จีน

หนังสือพิมพ์ไชน่าเดลี รายงานว่า ศาสตราจารย์หยวน หลงผิง "บิดาแห่งข้าวไฮบริด" หัวหน้าศูนย์วิจัยข้าวของจีน กำลังวางแผนที่จะขยายผลผลิตข้าวน้ำเค็ม "Sea-rice" ซึ่งคาดว่าจะได้มากถึง 200 กิโลกรัม ต่อพื้นที่ปลูก 1 ไร่ (ประมาณ 666 ตารางเมตร) ที่ศูนย์วิจัยข้าวในชิงเต่า มณฑลชานตง ภายใน 3 ปีข้างหน้า

ข้าวน้ำเค็มนี้ เป็นข้าวที่ปลูกในพื้นที่น้ำกร่อย น้ำเค็ม และแหล่งเสื่อมโทรมที่มีปัญหาดินเค็ม สามารถทนต่อศัตรูพืช โรคพืช เกลือและต่าง และไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ย แต่ผลผลิตต่อพื้นที่ต่ำเพียงประมาณ 75 กก.

ศูนย์วิจัยชิงเต่าจะใช้การวิเคราะห์ลำดับของยีน เพื่อได้ข้าวน้ำเค็มสายพันธุ์ใหม่ เพาะปลูกให้ผลผลิตข้าวมากขึ้นและเติบโตได้ดีในน้ำเค็ม ทั้งนี้ก็วิทยาศาสตร์จะเริ่มดำเนินการทดลองในที่ลุ่มน้ำเค็ม ขนาด 12 ไร่ ทางตอนเหนือของอ่าวเจียวโจว ในเดือนเมษายน ขณะที่โครงการนี้คาดว่าจะใช้เงินทุนทั้งสิ้นกว่า 2,000 ล้านหยวน

ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา ศาสตราจารย์หยวน หลงผิง ได้นำทีมวิจัยฯ คิดค้นพัฒนาข้าวสายพันธุ์ใหม่อยู่ตลอดเวลา เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว ซึ่งเป็นอาหารหลักในปัจจุบันของชาวจีนกว่า 65%

ที่มา MGR Online

ปากีสถาน

สำนักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่าในเดือนกันยายน 2559 ซึ่งเป็นเดือนที่สามของปีงบประมาณ 2016/17 (กรกฎาคม-มิถุนายน) ปากีสถานส่งออกข้าว 181,350 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 19.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 152,198 ตัน ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา แต่ลดลง 28.7% เมื่อเทียบกับ

จำนวน 254,463 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในเดือนกันยายนที่ผ่านมา ปากีสถานส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่
บาสมาติจำนวน 152,735 ตัน ลดลง 24.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 202,725 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และ
ส่งออกข้าวบาสมาติจำนวน 28,615 ตัน ลดลง 44.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 51,738 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในช่วง 3 เดือนแรก (กรกฎาคม-กันยายน) ของปีงบประมาณ 2016/ 17 ปากีสถานส่งออกข้าวรวม
497,640 ตัน มูลค่า 242.754 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณส่งออกลดลงประมาณ 23.2% และมูลค่าลดลง
27.9%เมื่อเทียบกับจำนวน 648,228 ตัน มูลค่า 336.937 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดย
ในช่วง 3 เดือนแรกที่ผ่านมา ปากีสถานส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติจำนวน 411,025 ตัน ลดลง 21.4% เมื่อเทียบ
กับจำนวน 522,685 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และส่งออกข้าวบาสมาติจำนวน 86,615 ตัน ลดลง 31.0%
เมื่อเทียบกับจำนวน 125,543 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2015/16 (กรกฎาคม-มิถุนายน) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 4,262,216 ตัน
(ประกอบด้วยข้าวบาสมาติ 503,037 ตัน และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติ 3,759,179 ตัน) เพิ่มขึ้น 10.4% เมื่อเทียบกับ
จำนวน 3,861,406 ตัน (ประกอบด้วยข้าวบาสมาติ 523,450 ตัน และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติ 3,337,956 ตัน) ใน
ปีงบประมาณ 2014/15 ขณะที่มูลค่าส่งออกอยู่ที่ 1,860 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประกอบด้วยข้าวบาสมาติ 455.249
ล้านเหรียญสหรัฐฯ และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติ 1,405 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ลดลง 8.6% เมื่อเทียบกับมูลค่า 2,035
ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประกอบด้วยข้าวบาสมาติ 601.268 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติ 1,433 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ) ในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ 2014/15 เนื่องจากราคาข้าวในตลาดโลกลดลงประกอบกับความ
ต้องการข้าวจากต่างประเทศชะลอตัว

ที่มา *Oryza.com*

อินเดีย

หน่วยงานด้านสถิติของอินเดีย (Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics)
รายงานว่าการส่งออกข้าวในช่วง 5 เดือนแรก (เมษายน-สิงหาคม) ของปีงบประมาณ 2016/17 มีปริมาณรวม
4.784 ล้านตัน มูลค่า 2,502.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 2.6% แต่มูลค่าลดลง 5.7% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี 2015/16 ที่มีการส่งออก 4.663 ล้านตัน มูลค่า 2,653.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

โดยเป็นการส่งออกข้าวบาสมาติปริมาณ 1.775 ล้านตัน มูลค่า 1,399 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณ
เพิ่มขึ้น 5.7% แต่มูลค่าลดลง 10.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2015/16 ที่มีการส่งออก 1.679 ล้านตัน
มูลค่า 1,560 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติปริมาณ 3.008 ล้านตัน มูลค่า 1,104 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 0.8% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 1.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2015/16 ที่มีการ
ส่งออก 2.984 ล้านตัน มูลค่า 1,093 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ที่มา *Oryza.com*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่าการนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่
1 กันยายน-31 สิงหาคม) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-18 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าว 141,761 ตัน
เพิ่มขึ้นประมาณ 0.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 140,655 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสาย

พันธุ์ Japonica 10,579 ตัน ลดลงประมาณ 2.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 10,898 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 131,183 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 1.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 129,757 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 18 ตุลาคม 2559 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 18,386 ตัน ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-18 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา สหราชอาณาจักรนำเข้า 37,676 ตัน ฝรั่งเศส 19,980 ตัน เนเธอร์แลนด์ 16,902 ตัน โปแลนด์ 12,324 ตัน โปรตุเกส 10,560 ตัน เยอรมนี 9,588 ตัน เบลเยียม 8,853 ตัน อิตาลี 6,570 ตัน สเปน 4,622 ตัน สาธารณรัฐเชค 3,090 ตัน เป็นต้น

ในปีการผลิต 2015/16 (กันยายน-สิงหาคม) สหภาพยุโรป นำเข้าข้าว 1,251,403 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,187,042 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 (เป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica 100,858 ตัน ลดลงประมาณ 7.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 108,479 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 และข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,150,545 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,078,563 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15)

ทางด้านการส่งออกนั้น สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-18 ตุลาคม 2559 มีการส่งออก 25,688 ตัน เพิ่มขึ้น 20.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 21,395 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica 18,754 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 17,780 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 6,934 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 91.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,615 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 18 ตุลาคม 2559 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 3,694 ตัน โดยประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดซึ่งในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-18 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา มีการส่งออกไปแล้ว 10,656 ตัน โปรตุเกส 4,440 ตัน กรีซ 3,320 ตัน สเปน 2,885 ตัน ตัน บัลแกเรีย 1,347 ตัน สหราชอาณาจักร 1,017 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในปีการผลิต 2015/16 (1 กันยายน-31 สิงหาคม) สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 236,553 ตัน เพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 229,820 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica 199,799 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 2.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 195,505 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 36,754 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 34,315 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15

ที่มา *Oryza.com*